

MTTQ HUYỆN TIỀN HẢI

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân



Lãnh đạo MTTQ huyện Tiên Hải trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ dân xã Tây Lương.

Trong những năm qua, MTTQ huyện Tiên Hải đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia các phong trào, hưởng ứng các cuộc vận động, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Ông Tô Quý Bôn, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh tập hợp lực lượng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó,

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, hàng hái lao động sản xuất; thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua do MTTQ huyện phát động thực sự đi vào chiều sâu, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, được nhân dân hưởng ứng và đánh giá cao. Trong đó, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... đã trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp vận động nhân dân tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tích cực tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng các tiêu chí; tích cực đóng góp sức người, sức của, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; xây dựng các mô hình tự quản, đảm nhận các phần việc cụ thể, hỗ trợ các gia đình khó khăn để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, từ đó nhân dân hiểu về ý nghĩa, nội dung và đồng thuận tham gia, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Nếu cao tinh thần trách nhiệm, tích

cực tham gia hiến đất, góp công, góp của để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Với sự đa dạng trong hình thức tuyên truyền và trong các nội dung vận động đã phát huy được vai trò tự quản và tinh thần sáng tạo của nhân dân, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ huyện đã vận động nhân dân đóng góp 12 triệu ngày công; tự nguyện hiến gần 734ha đất; huy động xã hội hóa 148,5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, chỉnh trang đồng ruộng và các công trình phúc lợi công cộng. Tham gia xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước phù hợp; xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, các tổ hòa giải, tổ an ninh thôn, khu phố. Năm 2018, toàn huyện có 162/174 khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa", tăng 20% so với năm 2013; có 91% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", tăng 8,7% so với năm 2013. Phong trào thi đua xây dựng chùa cảnh, xứ, họ đạo 4 gương mẫu cũng được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, toàn huyện có 38 chùa đạt "Chùa cảnh 4 gương mẫu", 67 xứ, họ đạo đạt "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu". Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau

giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội được phát huy mạnh mẽ. 5 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã huy động được trên 7,8 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 58 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, phối hợp hỗ trợ xây dựng trên 1.700 nhà cho gia đình người có công với cách mạng. Hỗ trợ sinh kế, giống vốn cho hàng nghìn lượt hộ nghèo phát triển sản xuất. Giúp kinh phí khám chữa bệnh cho 512 lượt người. Tặng 1.398 suất quà cho học sinh nghèo... Từ các hoạt động đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 4,57% năm 2013 xuống còn 3,02% năm 2018. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên tích cực tham gia bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tích cực góp ý vào các văn kiện đại hội đảng; tham gia xây dựng các chính sách, chủ trương mới; thực hiện có hiệu quả quy chế giám sát và phân quyền xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

MẠNH THẮNG

Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 244.000 tấn

Tàu cá của ngư dân Thái Thụy.

Năm 2019, hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển ổn định. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 15.000ha, trong đó nuôi nước mặn 3.100ha; nước lợ 3.715ha; nước ngọt 8.546ha. Tổng sản lượng thủy sản cả năm ước đạt 244.000 tấn (tăng 6,85% so với cùng kỳ), trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 162.000 tấn; khai thác đạt 82.000 tấn. Bên cạnh đó, hoạt động nuôi cá lồng trên sông được đầu tư mở rộng và phát triển với 602 lồng nuôi với nhiều đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao. Hoạt động khai thác thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng tăng cường khai thác xa bờ, toàn tỉnh hiện có 1.145 tàu cá các loại, trong đó số tàu có công suất trên 300CV là 167 tàu. Các tàu cá hoạt động bảo đảm đúng quy định, an toàn cho người và phương tiện.

THANH HUYỀN

HUNG HÀ Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ thu đông

Hiện nay, huyện Hưng Hà đang chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm từ ngày 5/11 đến ngày 5/12/2019. Trong đó, tập trung lực lượng tiến hành phát quang cây cỏ, vệ sinh quanh trang trại, gia trại; thường xuyên kiểm tra các hố sát trùng tại cổng ra, vào trại; phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận 1 lần/tuần. Đối với cơ sở ấp nở gia cầm, huyện chỉ đạo phải thường xuyên vệ sinh môi trường, thực hiện xông hoặc phun khử trùng máy ấp sau mỗi ca sản xuất, phun tiêu độc, khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng. Tại cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật cũng như tại chợ, địa điểm thu gom buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm động vật phải tiến hành vệ sinh hàng ngày và tổ chức phun hóa chất khử trùng nhằm phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh xảy ra, bảo đảm an toàn cho đàn gia súc, gia cầm của địa phương.

MAI THỤ

ĐÔNG XUÂN Tập trung chăm sóc cây màu vụ đông

Vụ đông năm nay, xã Đông Xuân (Tiền Hải) gieo trồng 190ha cây màu. Hiện nay, HTX DVNN xã đang tích cực chỉ đạo nông dân tập trung chăm sóc cây màu vụ đông. Trong đó, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức chăm sóc cây vụ đông nhằm trang bị kiến thức cho nông dân nhận biết đặc điểm sinh lý của các giống cây trồng mới đồng thời đánh giá tình trạng sinh trưởng trong từng giai đoạn để có biện pháp chăm bón phù hợp. Khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng" để bảo đảm an toàn cây trồng, con người và môi trường. Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, địa phương cũng khuyến khích trồng vụ đông bằng hỗ trợ kinh phí bảo vệ đống ruộng, tưới, tiêu, khơi thông mương máng, xây mới, nâng cấp các cống đầu khâu.

HỒNG HẠNH

Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Vũ Thư vẫn diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Để chấm dứt tình trạng trên, thời gian tới, lực lượng chức năng huyện cần tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

VŨ THƯ Tồn đọng nhiều vụ vi phạm công trình thủy lợi



Công trình vi phạm hành lang sông Kiến Giang đoạn qua địa bàn xã Tân Lập chưa được xử lý triệt để.

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) huyện Vũ Thư được Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Nam Thái Bình giao quản lý 143km sông trực chính, sông trực cấp I và sông trực cấp II; quản lý, vận hành 13 trạm bơm tưới, tiêu, 17 cống dưới đê, 53 cống đập nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khoảng 7.900ha lúa và rau màu trên địa bàn huyện Vũ Thư. Theo thống kê của Xí nghiệp, từ năm 2015 đến năm 2018, trên địa bàn huyện đã phát hiện 133 trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó mới xử lý được 52 trường hợp. Những trường hợp vi phạm còn lại mặc dù đã nhiều lần bị các lực lượng chức năng lập biên bản gửi chính quyền địa phương xử lý nhưng kết quả đạt được rất thấp, dẫn đến số vụ vi phạm tồn đọng nhiều.

Ông Đỗ Xuân Thường, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: Trên địa bàn xã Tân Lập có sông Kiến Giang chảy qua với chiều dài khoảng 1km, từ cống Tân Đệ đến cầu Bà Thọ. Đây là tuyến sông có vai trò quan trọng trong việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương và các vùng lân cận. Qua rà soát của địa phương, trên đoạn sông này hiện có 3 trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ở thôn Bồng Điền Nam, xã Tân Lập xây dựng trái phép bằng gạch bê tông trên phần cơ sở Kiến Giang với chiều dài 2,95m, rộng 2,83m, cao 1,2m, đố tẩm đan bê tông bằng nền đường, trên dựng cột sắt, thép hộp, lợp mái bằng fibrô xi măng...

nhận thức đầy đủ nên đã vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng của Xí nghiệp KTCTTL huyện Vũ Thư đã phát hiện mới 10 trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Một số trường hợp vi phạm đã được Xí nghiệp và chính quyền địa phương lập biên bản nhưng chưa thực hiện việc thu dỡ công trình vi phạm như gia đình ông Trịnh Ngọc Thanh ở thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia cầm trên hành lang bảo vệ công trình sông Cự Lâm với chiều dài 9,3m, rộng 3,5m, cao 0,6m; gia đình ông Trần Văn Tịnh ở thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến tự ý đổ đất, gạch, vật liệu xây dựng trên hành lang sông Bồng Điền Nam, xã Tân Lập xây dựng trái phép bằng gạch bê tông trên phần cơ sở Kiến Giang với chiều dài 2,95m, rộng 2,83m, cao 1,2m, đố tẩm đan bê tông bằng nền đường, trên dựng cột sắt, thép hộp, lợp mái bằng fibrô xi măng... Ông Nguyễn Minh Sản, Giám đốc Xí nghiệp

KTCTTL huyện Vũ Thư cho biết: Những vi phạm trên không những làm thu hẹp mặt cắt thoát lũ sông mà còn làm giảm khả năng tiêu thoát nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống lụt, bão. Khó khăn lớn nhất của đơn vị là không có chức năng xử phạt, nhiệm vụ chính của Xí nghiệp là phát hiện vi phạm, lập biên bản rồi gửi biên bản đề nghị và đôn đốc chính quyền địa phương xử lý. Tuy nhiên, do một số nơi chính quyền chưa quyết liệt vào cuộc, chưa kiên quyết xử lý nên vi phạm vẫn tồn đọng nhiều. Để ngăn chặn và xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, thời gian tới, Xí nghiệp KTCTTL huyện Vũ Thư tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

HẢI DƯƠNG

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Đường tỉnh ĐT.456 dự kiến hoàn thành cuối năm 2019

Sau gần 3 năm tích cực thi công, đến nay, tuyến đường tỉnh ĐT.456 đoạn từ cầu Vô Hối đến thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng công trình. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12/2019. Ông Nguyễn Quang Huyền, Chủ tịch UBND xã Thụy Thanh (Thái Thụy) cho biết: Tuyến đường tỉnh ĐT.456 trước đây đã được cải tạo, nâng cấp theo quy mô đường cấp III đồng bằng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, mặt đố người và phương tiện giao thông tăng nên nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.456 trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội... Đường tỉnh ĐT.456 qua địa bàn xã Thụy Thanh có chiều dài khoảng 2,7km. Xác định tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trong diện giải phóng mặt bằng nhận tiền hỗ trợ, giải tỏa công trình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng đều đồng tình ủng hộ. Vừa qua, UBND xã đã bàn giao hơn 300m đường còn lại, phấn đấu cầu Vô Hối cho đơn vị thi công. Địa phương mong muốn đơn vị thi công huy động nhân lực, vật tư, phương tiện tập trung thi công bảo đảm tiến độ để tuyến đường sớm hoàn thành, đáp ứng mong mỏi của người dân.

dưới, đang tiến hành lu lèn nền đường để thảm bê tông nhựa và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông. Cùng với việc thi công đường, nhà thầu còn sửa chữa, thay thế khe co giãn và thảm mới bê tông nhựa toàn bộ mặt cầu Vô Hối bổ sung vào công trình tuyến đường tỉnh ĐT.456 đoạn từ cầu Vô Hối đến thị trấn Diêm Điền. Để bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình sửa chữa cầu Vô Hối, nhà thầu chỉ thi công trên 1/2 bề rộng mặt cầu, phần cầu còn lại để các phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra, nhà thầu còn bố trí người hướng dẫn giao thông tại hai đầu cầu, đặt các thiết bị cảnh báo, phễu rào chắn và biển báo hiệu... Tuy nhiên, do mặt đố người tham gia giao thông trên tuyến khá đông và mặt cầu hẹp chỉ rộng 7m nên vào giờ cao điểm, ngày nghỉ vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông...

Công trình xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.456 đoạn từ cầu Vô Hối đến thị trấn Diêm Điền gồm hai tuyến: đường ĐT.456 có điểm đầu tại ngã tư giao với quốc lộ 39 tại xã Đông Tân (Đông Hưng), điểm cuối tại Km13+363 giao với quốc lộ 37 với chiều dài 13,3km, thiết kế theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế đạt 80km/giờ; đường hoàn trả ĐH.89 có điểm đầu tại ngã ba giao với quốc lộ 39, điểm cuối tại Km2+429 giao với đường ĐT.456 với chiều dài 2,4km, thiết kế theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế đạt 60km/giờ. Giá trị dự toán công trình khoảng 260 tỷ đồng từ nguồn vốn trung hạn ngân sách tỉnh giai

đoạn 2016 - 2020, nguồn vượt thu ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Thái Thụy và các nguồn huy động hợp pháp khác. Khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng mong mỏi của nhân dân nơi tuyến đường đi qua.

PHẠM HƯNG

Thi công tuyến đường tỉnh ĐT.456 đoạn qua địa phận xã Thụy Thanh (Thái Thụy).